



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



จัดทำโดย : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

คำนำ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2556 – 2558) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2551 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2556 - 2558) มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2556 - 2558) ยังเป็นแผนที่มีความเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะต้องใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เทศบาลได้กำหนดไว้

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2556 – 2558) จึงเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะช่วยให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประชาชนอย่างยั่งยืน

สารบัญ

หน้า

คำนำ		
ส่วนที่ 1	บทนำ	
◆	ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี	2
◆	วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	3
◆	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	3
◆	ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	6
ส่วนที่ 2	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	
◆	สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	7
◆	ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8
◆	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	9
◆	ข้อมูลด้านสังคม	9
◆	ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13
◆	ข้อมูลด้านการเมือง การบริหาร	15
ส่วนที่ 3	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา	
◆	สรุปสถานการณ์การพัฒนา	30
◆	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	32
ส่วนที่ 4	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี	
◆	นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	35
◆	วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	35
◆	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในช่วงสามปี	36
◆	กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์	38
◆	ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์	40
ส่วนที่ 5	บัญชีโครงการพัฒนา	
◆	บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	45
◆	รายละเอียดโครงการพัฒนา	48
ส่วนที่ 6	การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล	
◆	องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล	192
◆	วิธีการติดตามและประเมินผล	192
◆	ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล	193
ภาคผนวก		
◆	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	
◆	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	
◆	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	